



Flora
ปัทมา
๑๗/๗/๗๐
Flora
ปัทมา

ประกาศ

ตั้งสภาการป้องกันพระราชอาณาจักร

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า
ในรัชกาลแห่งสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระ
พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีที่ประชุมขึ้นเป็นสภา
อันหนึ่ง เพื่อที่จะดำริห์กิจการป้องกันพระราชอาณาจักร มี
สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธาน เชื่อมการรารในหน้าที่อัน
สำคัญแห่งกระทรวงทบวงการ ฝ่ายทหารให้ประสานเข้าหากัน
สนิทสนม ความแจ้งในประกาศลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม รัตน

เล่ม ๔๔ หน้า ๑๑๖ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๗๐

โกสินทรศก ๑๒๕ นั้นแล้ว บัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นว่า จำเ็นียรกาลเด่นั้นมาพฤติการณ์ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก เช่น นอกจากกำลังรบทางบกทางน้ำ ได้มีกำลังรบทางอากาศเกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งเป็นอาทิ สมควรที่จะแก้ไขระเบียบการเสียใหม่ให้เป็นการสมสมัย.

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกสภาเดิมและเปลี่ยนรูปการใหม่ ให้เป็นไปดังจะกล่าวต่อไปนี้

๑) สภานี้ให้มีนามว่า "สภาการป้องกันพระราชอาณาจักร์" มีสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานในตำแหน่งสภานายก.

๒) ให้มีอุปนายกคนหนึ่ง สุตแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ใดในจำนวนสมาชิกของสภา, และให้เป็นที่อุปนายกรวบรวมเรื่อง, ทำระเบียบวาระ, นัดหมายประชุม และประมวลผลของการประชุม ถ้าเป็นเรื่องไม่สำคัญให้อุปนายกนั้นเป็นประธานในที่ประชุมต่างพระองค์ได้.

๓) ให้ผู้ครองตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นสมาชิกของสภา คือ
อธิรัฐมนตรี, เสนาบดีกระทรวงกระลาโหม, เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ, เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ, เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย, เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ, เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เป็นสมาชิกประจำ

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๔ หน้า ๑๑๗

และหัวหน้ากรมใหญ่ในกระทรวงกระลาโหมและกระทรวงทหารเรือ เป็นสมาชิกที่ปรึกษาตามครั้งคราวที่เรียก

๔) ให้มีเลขานุการแห่งสภาคนหนึ่ง สดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ใด เลขานุการมีหน้าที่จัดรายงานการประชุม และช่วยกิจการทั้งปวงในหน้าที่ของอุปนายกตามที่ได้รับมอบ แต่ไม่มีหน้าที่ออกมติในที่ประชุม

๕) สภาการป้องกันพระราชอาณาจักร มีหน้าที่พิจารณาและทำความตกลงในนโยบายวิธีจัดการป้องกันพระราชอาณาจักร ประสานการงานในหน้าที่เจ้ากระทรวงฝ่ายทหารกับกระทรวงทบวงการฝ่ายพลเรือนที่เกี่ยวข้อง เข้าหากัน และทำความตกลงในกิจการอันจะพึงปฏิบัติ นอกจากนี้มีหน้าที่พิจารณาการร้องใด ๆ อันจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ปรึกษา

๖) เจ้ากระทรวงฝ่ายใดหรือสมาชิกประจำแห่งสภาน ผู้ใดมีเรื่องเห็นสมควรทำความตกลงในที่ประชุมสภาการป้องกันพระราชอาณาจักร ก็ให้ส่งเรื่องไปยังอุปนายกเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท สดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมนำพระที่นั่งหรือให้อุปนายกเป็นประธานนั่งประชุม

ประกาศมาณวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๓๐
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัตยุมัน